

ประจำวันที่ 22-28 เมษายน 2558

ส่งออกล้นปาวหารีย์ครึ่งหลัง ‘ข้าว-ยาง-มัน’ ไตรมาส 1 ทีดจับยอดหดถ่วงหน้า

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ คาดการส่งออกข้าวของไทยจะสามารถทำได้ที่ประมาณ 2.1 ล้านตันซึ่งในแง่ปริมาณถือว่ามีความใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ในแง่มูลค่าจะขยายตัวลดลง จากราคาข้าวของไทย และ เมื่อเทียบกับราคาข้าวของเวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ ราคาข้าวไทยยังสูงกว่าคู่แข่งชั้นเฉลี่ย 30-40 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตันทำให้ขายยาก โดยล่าสุดราคาข้าวไทย (ข้าวขาว 5%) เฉลี่ยที่ 385-390 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนาม เฉลี่ย 370 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวอินเดียเฉลี่ย 380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน และข้าวปากีสถาน 350-355 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

สำหรับราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง ณ เวลานี้ น่าจะต่ำสุดแล้ว แต่ข้าวไทยยังลดได้อีก หากรัฐบาลเร่งระบายข้าวในสต็อกออกมาจำนวนมาก แต่ขณะนี้รัฐบาลชะลอการระบายเพราะเกรงว่าจะกระทบราคาข้าวเปลือกนาปรังที่กำลังออกมา ซึ่งการระบายครั้งต่อไปต้องรอจังหวะเวลา

"แนวโน้มการส่งออกข้าวในไตรมาส 2 ดูแล้วยังเหนื่อย และคาดว่าจะชะลอตัว เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าได้ซื้อไปบ้างแล้วหลังปีใหม่ ขณะที่ตลาดแอฟริกาซึ่งมีสัดส่วนส่งออก 50-60% ของการส่งออกข้าวในภาพรวม เวลานี้หลายประเทศที่ซื้อข้าวด้วยเงินสดยุโรป ผ่านนายหน้าที่เป็นชาวยุโรป จากเงินยูโรที่อ่อนค่าทำให้ต้นทุนนำเข้าเขาสูงขึ้น ส่วนไนจีเรียที่มีรายได้หลักจากการส่งออกน้ำมัน ที่แต่ละปีจะซื้อข้าวหนึ่งจากไทยประมาณ 2 ล้านตัน จากราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้กำลังซื้อข้าวลดลงด้วย"

อย่างไรก็ตามเป้าหมายส่งออกข้าวปี 2558 ที่สมาคมตั้งเป้าไว้ที่ 10 ล้านตันต้องลุ้น หากมีสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศผู้ผลิตเช่น สหรัฐฯ อินเดีย ก็จะทำให้มีการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้น

ด้านนายหลักชัย กิตติพล นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย กล่าวว่า ภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยในไตรมาสแรกของปีนี้ลดลงทั้งด้านปริมาณ และมูลค่า โดยปริมาณลดลงเล็กน้อย แต่ด้านมูลค่าลดลงเกือบ 40% มีส่วนสำคัญจากรัฐบาลได้ใช้เงินจากกองทุนมูลค่าภัณฑ์กันชน (บัฟเฟอร์ ฟันด์) ซื้อยางราคาขึ้นในตลาดไปเก็บสต็อก และยังไม่ได้ระบายหรือส่งออกไป อย่างไรก็ตามในส่วนของการส่งออกยางของภาคเอกชนยังไปได้ โดยบางบริษัทการส่งออกก็ไม่ได้ลดลง ขณะที่บางบริษัทส่งออกลดลงแล้ว

ทั้งนี้การส่งออกยางพาราในไตรมาส 2 คาดว่าจะยังชะลอตัวตามฤดูกาลผลิต เพราะช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงปิดกรีดยาง และมีวันหยุดมาก แต่ผลผลิตจะเริ่มออกมาอีกครั้งหลังเกษตรกรเริ่มเปิดกรีดยางในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน แต่ภาพรวมผลผลิตและการส่งออกจะยังชะลอตัว และจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และสถานการณ์ราคายางน่าจะปรับตัวดีขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่คาดว่าจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ภาพรวมทั้งปี 2558 คาดการส่งออกยางในแง่ปริมาณจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า 10% ส่วนด้านมูลค่าคาดว่าจะยังลดลงจากปีก่อน

ขณะที่นางสุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยในไตรมาสแรกของปีนี้ด้านปริมาณยังขยายตัว โดยนับจากเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ไทยส่งออกมันเส้นได้แล้วเกือบ 4 ล้านตัน แต่ด้านมูลค่าติดลบ (จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร ช่วง 2 เดือนแรกปี 2558 การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังยังติดลบที่ 5.3% โดยมันเส้นติดลบ 16.3% ขณะที่แป้งมันสำปะหลัง +7.9%)

"ในส่วนของแป้งคาคปีนี้ยังขยายตัวเพิ่มจากปีที่แล้วส่งออกกว่า 3 ล้านตัน ส่วนมันเส้นปีที่แล้วส่งออกได้ 7 ล้านตัน แต่ปีนี้ไม่น่าจะถึงจากผลผลิตมันได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง"

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

"ขุดพาณิชย์" รุกตลาดฮ่องกง ดึงผู้นำเข้าสินค้าไทย

นายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ประเทศจีนเปิดเผยว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้ทางสำนักงานเร่งส่งเสริมการค้า การส่งออก โดยเฉพาะตลาดข้าวหอมมะลิในตลาดฮ่องกง เนื่องจากเป็นตลาดหลักของข้าวหอมมะลิไทย พร้อมทั้งต้องการผลักดันให้เร่งจดทะเบียนข้าวหอมมะลิไทย เป็นภาษากวางตุ้ง เพื่อทำตลาดข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ในตลาดฮ่องกงและไต้หวัน เพื่อหวังขยายตลาดส่งออกข้าวหอม โดยตั้งเป้าทั้งปีส่งออกปริมาณ 200,000 ตัน หรือขยายตัว 10% ขณะที่มีมูลค่าการส่งออกขยายตัว 5% ทั้งนี้ตั้งเป้าการส่งออกภาพรวมตลาดฮ่องกงทั้งปี คาดจะขยายตัวประมาณ 2% ขณะที่ภาพรวมตลาดจีนปีนี้คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในกรอบประมาณ 0-1% เนื่องจากจีนยังชะลอการนำเข้าสินค้า

ทั้งนี้การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยช่วงเดือนมกราคม 2558 มีปริมาณ 27,000 ตัน ขยายตัว 88% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกข้าวหอมมะลิ ปริมาณ 14,000 ตัน ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกข้าวหอมมะลิในตลาดฮ่องกงขยายตัวเพิ่มขึ้นในด้านของปริมาณ เป็นผลมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดันให้เรื่องของข้าวเป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับการเดินทางของคณะภาคเอกชนฮ่องกง ที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อมาดูความพร้อมและคุณภาพข้าวของไทย รวมทั้งการเดินทางไปเยือนฮ่องกง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมามีได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิของฮ่องกงอีกด้วย

นอกจากนี้ ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ให้ความเข้มงวด เรื่องการตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิมากขึ้น รวมทั้งเรื่องของราคาเข้าสู่กลไกตลาด ส่งผลให้ไทยสามารถแข่งขันราคาในตลาดได้ ปัจจุบันตลาดข้าวของไทยกลับมาดีขึ้น ราคาห่างจากคู่แข่งเวียดนามประมาณ 30%

นอกจากนี้ จะเร่งส่งเสริมในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กระตุ้นความต้องการบริโภคข้าวไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่บริโภคข้าวน้อยลง จะเน้นข้าวกล้อง ข้าวเพื่อสุขภาพให้กับกลุ่มวัยรุ่น พร้อมปรับแพ็คเกจใหม่ให้มีขนาดเล็กลง มีความสวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ขณะที่กลุ่มร้านอาหารจะเน้นข้าวหอมปทุมในการทำตลาด เพราะราคาไม่ห่างจากคู่แข่งประมาณ 50 เหรียญต่อตัน ทั้งนี้เชื่อว่าตลาดข้าวไทยจะกลับมาดีขึ้น และตลาดข้าวไทยในฮ่องกงไทยยังเป็นแชมป์การส่งออกอยู่

นอกจากนี้ เร็วๆ นี้ผู้นำเข้าผลไม้จากฮ่องกงจะจัดคณะเดินทางมาไทย เพื่อมาเลือกซื้อและนำเข้าผลไม้จากไทย รวมถึงมีคณะผู้นำเข้าจากห้างดังของจีน วอล-มาร์ตสนใจจะนำเข้าทุเรียนจากไทย จะจัดคณะเข้ามาดูสินค้าเร็ว ๆ นี้ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น งานแสดงสินค้าอัญมณีในฮ่องกง ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสนับสนุนผู้ส่งออกไทย

สำหรับสินค้าส่งออกของไทยไปในตลาดฮ่องกงหลัก ๆ เช่น ข้าว ยางพารา ผัก ผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น ส่วนมูลค่าการส่งออกไทยไปฮ่องกงเดือนมกราคม 2558 ส่งออกปริมาณ 969.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ไทยนำเข้าปริมาณ 98.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รักษาแชมป์! ไทยครองเบอร์หนึ่งส่งออกข้าวของโลก กว่า 2.6 ล้านตัน

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า สมาคมผู้ค้าข้าวนานาชาติ (THE RICE TRADER) รายงานปริมาณส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญ 5 ประเทศ ณ วันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมาว่า ประเทศไทยยังเป็นแชมป์การส่งออกข้าว โดยมีปริมาณ 2.63 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อันดับ 2 ประเทศอินเดียส่งออกประมาณ 2.586 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 อันดับ 3 ประเทศปากีสถานส่งออกประมาณ 1.565 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.49 อันดับ 4 ประเทศเวียดนามส่งออก

ประมาณ 1.454 ล้านตันข้าวสาร ลดลงร้อยละ 0.34 และอันดับ 5 ประเทศสหรัฐอเมริกาส่งออกประมาณ 0.931 ล้านตันข้าวสาร ลดลงร้อยละ 1.33

ทั้งนี้ ในปี 2557 THE RICE TRADER รายงานว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 10.96 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 รองลงมาเป็นประเทศอินเดียส่งออกประมาณ 10.81 ล้านตันข้าวสาร เวียดนามส่งออกประมาณ 6.687 ล้านตันข้าวสาร ลดลงร้อยละ 0.9

ที่มา สำนักข่าวไทย

วช.เปิดผลงานวิจัยเรื่องข้าว หวังพัฒนาและปรับปรุงการผลิต-ขยายตลาด

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน: กลุ่มเรื่องข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์งานวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่องานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าว อันจะส่งผลให้ผลงานวิจัยต่างๆ ได้รับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไปยังนักธุรกิจผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้าว เกษตรกร นักวิชาการ และผู้บริโภคได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

"การนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี นับเป็นความภาคภูมิใจของนักวิจัย และเป็นโอกาสในการถ่ายทอดงานวิจัยไปสู่สาธารณชน ผลงานวิจัยนอกจากจะสนับสนุนการบริหารของภาครัฐ โดยเห็นว่าทิศทางการบริหารจัดการเรื่องข้าวในเชิงนโยบายและเชิงวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในฐานะที่ตนมีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายเรื่องข้าว จะได้นำข้อมูลผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการผลิตและการขยายตลาดข้าวของไทยไปสู่ตลาดโลก อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมการข้าว จัดระบบการสื่อสารผลงานวิจัยให้เกษตรกรได้ทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรมต่อไป"

นายอำนาจ กล่าว

อนึ่ง เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ละองค์กรร่วมเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารเงินทุนวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วนในเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง การท่องเที่ยว ปาล์ม น้ำมัน การศึกษา และโลจิสติกส์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้มาใช้แก้ปัญหาของประเทศได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) เป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มเรื่องข้าว ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2555 จำนวน 228 ล้านบาท สามารถคัดเลือกโครงการเพื่อทำวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 60 โครงการภายใต้กรอบวิจัย 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านพันธุ์ข้าว 2) ด้านการผลิต 3) ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4) ด้านการแปรรูป 5) ด้านเศรษฐกิจสังคมและการตลาดข้าว ซึ่งมีโครงการที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จำนวน 21 โครงการ และมีโครงการที่เป็นองค์ความรู้สำหรับเกษตรกรและนักวิจัยจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จำนวน 39 โครงการ

ในปีงบประมาณ 2556 ได้จัดสรรเพื่อการวิจัยอย่างต่อเนื่องจำนวน 190 ล้านบาท มีโครงการที่ได้รับการอุดหนุนการวิจัย 65 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 31 โครงการ และโครงการใหม่ 34 โครงการ โดยมีผลงานเด่นๆ ดังนี้ 1) ด้านการผลิต มีการวิจัยชนิดของแร่ธาตุที่ทำให้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีความหอมเพิ่มขึ้นมีเครื่องต้นแบบของรถดำนาแบบนั่งขับที่มีประสิทธิภาพดี ราคาถูก และการวิจัยที่ทำให้ทราบข้อมูลของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าว

2) ด้านการผลิต ได้วิธีการของโรงงานต้นแบบอบแห้งข้าวเปลือกสำหรับโรงสีขนาดเล็กที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวและช่วยกำจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 3) ด้านการแปรรูป ได้ผลการวิจัยที่ทำให้ทราบถึงคุณสมบัติในด้านโภชนาการของข้าวไทยชนิดต่างๆ ทั้งด้านต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกัน ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท สมอง และด้านความงาม มีคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 สายพันธุ์ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดข้าวทั้งในรูปแบบ

ของอาหารเสริมและเครื่องสำอาง และ 4) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการตลาด ได้ข้อมูลในเรื่องศักยภาพการส่งออก ข้าวขาวดอกมะลิไปยังประเทศจีน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง 4 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา ลดต่ำสุดในรอบ 20 ปี

นางอัญชญา ตราโซ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศก.7) เปิดเผยถึงปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2558 ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และ อ่างทอง พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังทั้ง 4 จังหวัด มีเนื้อที่เพาะปลูกรวม 410,041 ไร่ ถือเป็นตัวเลขเพาะปลูกข้าวที่ต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณไม่เพียงพอต่อการทำนาในฤดูข้าวนาปรัง พร้อมทั้งต้องจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ และสำรองไว้ให้เกษตรกรปลูกข้าวในช่วงฤดูฝน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศให้งดทำนาปรังในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 เมษายน 2558

หากเปรียบเทียบเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2558 กับปี 2557 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2558 ต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 72 และต่ำกว่าปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 76 อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนหนึ่งยังเผชิญปัญหาข้าวยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ และข้าวกระทบหนาวในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากอากาศหนาวเย็น นอกจากนี้ ยังเผชิญปัญหาหนูกัดกินต้นข้าวอีกด้วย จึงส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรบางส่วนใน 4 จังหวัดข้างต้น ที่สามารถทำนาปรังได้ เนื่องจากเกษตรกรใช้น้ำจากบ่อบาดาล น้ำนองคลอง หรือน้ำใกล้กับแม่น้ำที่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ และคาดว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ เกษตรกรจะมีน้ำเพียงพอต่อการทำนา ทั้งนี้ ท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสถานการณ์ด้านการเกษตรต่างๆ สามารถติดต่อศูนย์บริการ ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชัยนาท

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

www.thairiceexporters.or.th

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) ได้ปรับลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (minimum export price; MEP) ของข้าวขาว 25% ลงมาอยู่ที่ระดับ 340 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 3% จากราคาที่เคยประกาศในครั้งก่อนที่ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2558 ที่ผ่านมา) โดยราคาใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. เป็นต้นไป สำหรับราคาส่งออกของข้าวขาว 5%, 10% และ 15% นั้น ยังคงกำหนดไว้ที่ 385, 375 และ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-23 เม.ย. 2558 มีจำนวน 312,224 ตัน มูลค่า 130.724 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 11% และมูลค่าลดลง 17.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 350,934 ตัน มูลค่า 159.272 ล้านดอลลาร์ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-23 เม.ย. 2558 มีจำนวน 1.217 ล้านตัน มูลค่า 503.444 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 24.4% และมูลค่าลดลง 26.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 1.566 ล้านตัน มูลค่า 687.438 ล้านดอลลาร์ (FOB)

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 10 สัปดาห์หลังจากที่ผู้ซื้อจากจีนได้ระงับการนำเข้าข้าวผ่านแนวชายแดนทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามนับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นมา ซึ่งทำให้มีข้าวค้างอยู่ที่จังหวัด Lao Cai ของเวียดนามประมาณ 30,000 ตัน โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 358-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (free-on-board (FOB) Saigon Port) เทียบกับระดับ 365-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

วงการค้าระบುವ่ายยังไม่ทราบว่าราคาข้าวแดนจะชะงักไปจนถึงเมื่อไหร่ ขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (The winter-spring) ได้สิ้นสุดลงแล้ว ทำให้ราคาข้าวมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสแรก

ของปีนี้ จีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามแล้วประมาณ 343,000 ตัน ลดลงประมาณ 40.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

แหล่งข่าวระบุว่า หน่วยงานของทางการจีนได้เข้มงวดในการควบคุมการนำเข้าข้าวอย่างผิดกฎหมายจากเวียดนาม หลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาผู้ค้าข้าวของจีนได้นำเข้าข้าวจากเวียดนามโดยผ่านทางแนวชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความสะดวกและไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงระหว่างทางการของสองฝ่าย

ทั้งนี้ แหล่งข่าวระบุว่า เนื่องจากทางการจีนได้มีมาตรการเข้มงวดในเรื่องดังกล่าว ส่งผลให้มีรถบรรทุกที่รอการอนุญาตให้ผ่านด่านจำนวนมาก และมีข้าวตกค้างอยู่เกือบ 30,000 ตัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของเวียดนามกำลังพยายามเจรจากับเจ้าหน้าที่ของจีนเพื่อขอผ่อนผันมาตรการเข้มงวดดังกล่าว โดยขอให้มีการเปิดด่านอื่นๆแทน

ในช่วงที่ผ่านมา แม้การส่งข้าวผ่านทางแนวชายแดนจะทำได้โดยไม่ถูกกฎหมายก็ตาม แต่ผู้ค้าข้าวของเวียดนามก็ยังคงนิยมส่งข้าวไปยังประเทศจีนโดยผ่านทางช่องทางนี้เพราะมีต้นทุนถูกกว่า ซึ่งหากมีการนำเข้าผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมาย ผู้นำเข้าก็จะมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 160 เหรียญสหรัฐต่อตัน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมโคเวต้านำเข้าตันละ 80 เหรียญสหรัฐ รวมทั้งยังมีภาษีนำเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ซึ่งหากมีการนำเข้าข้าว 5% ในราคา 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน ก็จะเท่ากับว่าข้าวที่นำเข้าจะมีต้นทุนอยู่ที่ 520 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

กระทรวงเกษตร (Agriculture Ministry) รายงานว่า ในปี 2014 ที่ผ่านมา กัมพูชามีผลผลิตข้าวประมาณ 9.32 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 5.96 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2014 ที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 18.87 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกในฤดูนาปี ส่วนฤดูนาปรังมีเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากความต้องการบริโภคข้าวที่คาดว่าจะมีประมาณ 3 ล้านตันข้าวสารแล้ว จะทำให้กัมพูชามีข้าวส่วนเกินที่สามารถส่งออกได้เกือบ 3 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 คาดว่ากัมพูชาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.1 ล้านตัน (รวมการส่งออกข้าวไปยังเวียดนามและไทยทางแนวชายแดนด้วย) และคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 4.7 ล้านตันข้าวสาร

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

สมาพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation; MRF) คาดว่าในปีงบประมาณ 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.8 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการส่งออกที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะเป็ผลมาจากการที่มีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากขึ้น หลังจากที่ทางการจีนได้ยกเลิกการห้ามนำเข้าข้าวจากเมียนมาร์นับตั้งแต่เดือน พ.ค. นี้เป็นต้นไป

มีรายงานว่า เมียนมาร์สามารถส่งออกข้าวได้เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยพบว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เมียนมาร์มีการส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตขึ้นถึง 40% จากจำนวนประมาณ 1 ล้านตัน เป็น 1.7 ล้านตันแล้ว และคาดว่าจะถึง 2 ล้านตันในไม่ช้า โดยเมียนมาร์ตั้งเป้าหมาย เพิ่มการส่งออกข้าว เป็น 4 ล้านตัน ในอีก 5 ปีข้างหน้า

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 คาดว่าเมียนมาร์จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.6 ล้านตัน และคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 12.15 ล้านตันข้าวสาร

สำนักข่าว Myawady ของเมียนมาร์รายงานว่า ฟิลิปปินส์มีแผนนำเข้าข้าวจากเมียนมาร์ หลังจากความต้องการข้าวภายในประเทศขยายขึ้นอย่างรุนแรง อันเป็นผลจากภัยพายุไซโคลนเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก ยังมีแผนนำเข้าข้าวจากปากีสถานและอินเดียเช่นกัน

เมื่อปี 2557 ฟิลิปปินส์มียอดนำเข้าข้าวทั้งสิ้น 1.7 ล้านตัน และคาดว่าจะนำเข้าข้าวราว 1.6 ล้านตันในปี 2558 ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ได้ตกลงนำเข้าข้าวเป็นจำนวน 5 ล้านตันจากเวียดนามและไทย

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

รองประธานาธิบดี Jasuf Kally กล่าวว่า ราคาข้าวเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ เนื่องมาจากความยุ่งยากในการกระจายสินค้า หลังการเข้าชมคลังสินค้าของสำนักงานโลจิสติกส์ของรัฐ (Bulog) สำนักงานสุราเวสีตอนใต้และสุราเวสีตะวันตก ในเมือง Makassar เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2015 ที่ผ่านมา อย่างกะทันหัน

ในขณะเดียวกัน Abdullah Jawas หัวหน้า Bulog สาขาสุราเวสีตอนใต้และสุราเวสีตะวันตก กล่าวว่า การจัดหาข้าวในคลังสินค้านี้มีถึง 90,000 ตัน จำนวนดังกล่าวประมาณการว่าจะเพียงพอไปจนถึง 10 เดือนข้างหน้า ซึ่งในเดือนมีนาคม คาดว่าจะเพิ่มประมาณ 350,000 – 500,000 ตัน

สำนักงาน Bulog สุราเวสีตอนใต้และสุราเวสีตะวันตกยอมรับว่าได้รับความเดือดร้อนในด้านการรักษา ระดับราคาข้าว ซึ่งจัดหาข้าวให้กับ 22 จังหวัด รวมทั้งกรุงจาการ์ตา ซึ่งจะได้รับข้าวจำนวน 4,000 ตันในเดือนหน้า

ตามรายงานล่าสุด ระบุว่าราคาขายปลีกข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม และในหลายภูมิภาคที่ผลิตข้าว เช่น สุราเวสีตอนใต้จะมีราคาสูงกว่า ในขณะที่เดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น กระทรวงการค้าได้ตั้งทีมตรวจสอบกรณีพิเศษ ทีมงานดังกล่าวจะเริ่มการทำงานวันอาทิตย์ จะประสานงานกับสำนักงานตำรวจสืบสวนคดีอาชญากรรมแห่งชาติ (Bareskrim), สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (BIN) และสถาบันตรวจสอบ

ที่มา Oryza.com

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค. 2558) ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 80,400 ตัน โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 50,000 ตัน (ประกอบด้วยข้าวขาว 5,300 ตัน ข้าวหอม 41,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 3,700 ตัน) คิดเป็นสัดส่วน 62.2% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด ทั้งนี้ ในปีนี้ฮ่องกงนำเข้าข้าวไทยในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก 47% เป็น 62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (เพิ่มขึ้น 32%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 22,000 ตัน (ประกอบด้วยข้าวหอม 20,400 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 1,600 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 27.4%) จีนประมาณ 4,400 ตัน (สัดส่วน 5.5%) สหรัฐอเมริกา 400 ตัน (สัดส่วน 0.5%) ออสเตรเลียประมาณ 1,500 ตัน (สัดส่วน 1.9%) กัมพูชาประมาณ 800 ตัน (สัดส่วน 1%) และประเทศอื่นๆ รวม 1,300 ตัน (สัดส่วน 1.5%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ที่ผ่านมา มีปริมาณ 3,165 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 2,867 ตัน ประเทศสหรัฐฯ 159 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือน มี.ค. 2558 ทั้งหมดรวม 14,700 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 14,600 ตัน

ที่มา *สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department*

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าว เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวกล้อง (non-glutinous brown rice) รวม 72,000 ตัน โดยซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้นจำนวนรวม 40,000 ตัน จากจีน 3 ล็อต แบ่งเป็นจำนวน 20,000 ตัน ราคา 893.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน, 10,000 ตัน ราคา 890 เหรียญสหรัฐต่อตัน และอีก 10,000 ตัน ราคา 890 เหรียญสหรัฐต่อตัน และซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลางจำนวนรวม 32,000 ตัน จากสหรัฐฯ 4 ล็อต แบ่งเป็นจำนวน 5,000 ตัน ราคา 826.98

เหรียญสหรัฐต่อตัน, 15,000 ตัน ราคา 873.34 เหรียญสหรัฐต่อตัน 7,000 ตัน ราคา 825.47 เหรียญสหรัฐต่อตัน และอีก 5,000 ตัน ราคา 821.95 เหรียญสหรัฐต่อตัน มีกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-30 ก.ย. ศกนี้
[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตรอง (rabi (secondary) rice crop) ปีการผลิต 2014/15 (พ.ย.-พ.ค.) ณ วันที่ 24 เม.ย. มีพื้นที่ประมาณ 25.4 ล้านไร่ ลดลง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่เพาะปลูก

ทั้งนี้ ทางกรรการรายงานผลการพยากรณ์ครั้งที่ 2 ว่าผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) คาดว่า จะมีประมาณ 103.04 ล้านตันลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยผลผลิตจากฤดูการผลิตหลัก (kharif rice crop) ประมาณ 88.02 ล้านตัน และฤดูการผลิตรอง (rabi rice crop) ประมาณ 15.02 ล้านตัน

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

